



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อพนักงานราชการที่ได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการพิจารณาการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อพนักงานราชการที่ได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้พนักงานราชการที่ได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หากมิได้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจอนุญาตให้พนักงานราชการที่ได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและเริ่มปฏิบัติงานในวันอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ในวันที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานราชการแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อพนักงานราชการได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕)
ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๗

สังกัด งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวจะสัทธิพร นามวงศ์	

หมายเหตุ ให้ผู้ได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เริ่มเวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ งานกรเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์